

# Nhân lên niềm tự hào và khát vọng xây dựng quê hương

(Tiếp theo trang 1)



Thực hiện khẩu hiệu "Thóc thừa cân, quần vượt mức", trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thái Bình đã chi viện hàng nghìn tấn thóc cho tiền tuyến.

Qua các thời kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước, đất Thái Bình xuất hiện nhiều anh hùng, nữ liệt. Từ buổi đầu sau Công nguyên, phong trào nổi dậy chống chế độ cai trị Đông Hán bùng lên khá sớm và rộng khắp trên đất Thái Bình điển hình như cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu, Lê Lợi, Nguyễn Huệ... Thái Bình là một trong những căn cứ đầu tiên nhen nhóm cuộc khởi nghĩa Lý Bí (còn gọi là Lý Bôn, người phủ Long Hưng - Hưng Hà ngày nay) lật đổ ách đô hộ nhà Lương, dựng nên nhà nước Vạn Xuân. Thế kỷ XIII, Thái Bình là một hậu cứ đối đầu sức người, sức của, một phòng tuyến lợi hại giúp nhà Trần chiến thắng quân Nguyên Mông. Thế

kỷ XVIII - XX, Thái Bình là một địa bàn sục sôi bởi các cuộc khởi nghĩa của nông dân chống lại triều đình phong kiến mục ruỗng và thực dân Pháp. "Dân vùng này ngoan ngoãn, khó trị, phải thành lập một tỉnh riêng để cử quan công sứ cai trị". Với mục tiêu thành lập tỉnh Thái Bình để chia cắt "hòn đảo" Thái Bình với phong trào cách mạng trên toàn miền Bắc nhưng Toàn quyền Đông Dương đã thất bại với mưu đồ này. Trở thành một đơn vị hành chính độc lập vào năm 1890, phong trào cách mạng của nhân dân Thái Bình không những không bị chia cắt, dập tắt mà càng nổi lên mạnh mẽ, quyết liệt và chủ động hơn. Các văn thân, sĩ phu, nhân dân yêu nước của

Thái Bình sớm tiếp thu ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin nên tại Thái Bình đã sớm thành lập tổ chức đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Thái Bình đã kiên cường chống thực dân Pháp. Các cuộc biểu tình của nông dân hai huyện Tiên Hưng, Duyên Hà và nông dân Tiên Hải (năm 1930) tạo ra một làn sóng đấu tranh trong cả nước, góp phần đưa Thái Bình trở thành địa phương có phong trào cách mạng mạnh nhất Bắc Kỳ, mở đầu cho cao trào cách mạng 1930 - 1931. Cuộc nổi dậy giành chính quyền tại Thái Bình diễn ra khá sớm và chỉ trong 6 ngày (từ 18 - 23/8), chính quyền tự trị, huyện đến làng xã đã về tay nhân dân. Thái Bình

huy động toàn diện các lực lượng kiên cường đánh trả cuộc tiến công chiếm đóng và bình định của thực dân Pháp với nhiều phong trào vang dội như: "Tiếng trống Sơn Đông", "Tiếng cồng Vạn Thắng", "Nhất cuộc Kiến Quan" đồng thời huy động lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thái Bình ghi chiến công vang dội "thóc thừa cân, quần vượt mức", góp phần vào đại thắng mùa xuân năm 1975.

### Xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng

Sau 25 năm (1975 - 2000) cùng cả nước hàn

gắn vết thương chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới, bước sang thế kỷ XXI, trên cơ sở đường lối, quan điểm, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và tình hình thực tiễn, Thái Bình đã đặt ra phương hướng, mục tiêu những năm đầu thế kỷ XXI: Phát huy nội lực, tăng cường hợp tác đầu tư, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững... Các mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn mà Đảng bộ tỉnh đề ra đã được các cấp, các ngành bám sát, chỉ đạo triển khai thực hiện. Cuộc cách mạng trong nông nghiệp, nông thôn, trọng tâm là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện sôi nổi, rộng khắp. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, Thái Bình đã huy động tổng lực từ nhân dân hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2019, trước 3 năm so với mục tiêu đề ra. Diện mạo nông thôn Thái Bình "thay da đổi thịt"; diện thấp sáng đường quê, 100% cư dân nông thôn được sử dụng nước sạch, xóm làng văn minh, hiện đại, đời sống người dân nông thôn ngày càng được nâng lên.

Song song với cuộc cách mạng nông nghiệp, nông thôn, Thái Bình cũng quyết tâm đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Từ một tỉnh thuần nông, cơ bản "trắng" về công nghiệp tập trung, đến nay Thái Bình đã có 7 khu công nghiệp, 1 khu kinh tế; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối giữa các trục giao thông đầu mối trong tỉnh và kết nối với các trung tâm kinh tế vùng của quốc gia được hình thành. Tuyến đường bộ ven biển kết nối

khu vực ven biển của Thái Bình với các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Bắc Bộ được khởi công vào đầu năm 2019 không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với Thái Bình mà còn có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với cả vùng đồng bằng Bắc Bộ. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã đem đến sự phát triển ngoạn mục. Nếu như tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2000 mới đạt hơn 4.500 tỷ đồng thì đến năm 2021 đã đạt hơn 57.000 tỷ đồng (sau 20 năm tăng gấp hơn 12 lần). Đời sống nhân dân ngày càng ấm no, số hộ giàu, hộ khá tăng, hộ nghèo giảm. Y tế phát triển, giáo dục luôn nằm trong top đầu của cả nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao; khối đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy.

Hơn hai năm qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, tinh thần đoàn kết, vượt khó của nhân dân Thái Bình tiếp tục được khẳng định với sự lan tỏa của phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch và phong trào thi đua giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Hai phong trào lớn song hành, lan tỏa trong năm đầu nhiệm kỳ vừa thể hiện sự nỗ lực vượt khó vừa thể hiện quyết tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Nhân lên niềm tự hào về truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương, khát vọng xây dựng quê hương Thái Bình giàu mạnh, các ngành, các cấp và nhân dân Thái Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

### Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Phạm Minh Đức, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin



Truyền thống văn hóa, văn hiến của Thái Bình rất đậm nét, khả năng của người Thái Bình cũng rất nổi trội song ở một số thời điểm chúng ta chưa phát huy được truyền thống này, chưa quy tụ được tài năng của người Thái Bình trong xây dựng, phát triển quê hương. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra tôi cho là rất ý nghĩa và vô cùng quan trọng đó là xây dựng con người Thái Bình phát triển toàn diện cả về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, thể chất và năng lực... Phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình. Chúng ta cũng đề ra mục tiêu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, đây là mục tiêu hoàn toàn có thể thực hiện nếu chúng ta biết phát huy truyền thống và tập hợp được sức mạnh của người Thái Bình trên mọi miền Tổ quốc.

### Ông Trương Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh



Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thái Bình tiếp tục đề ra 3 đột phá phát triển trong đó có khoa học và công nghệ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, theo tôi đây là nghị quyết rất quan trọng với ý nghĩa tạo cú hích cho sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây nhanh quá trình chuyển đổi số, chúng ta sẽ tạo ra sự đột phá trong hoạt động và sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

### Bà Đinh Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Phụ



Trong quá khứ đấu tranh anh hùng của dân tộc, mảnh đất Thái Bình của chúng ta xuất hiện nhiều nữ liệt có những đóng góp tích cực vào công cuộc dựng nước, giữ nước của dân tộc. Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đức tính cần cù, chịu khó của phụ nữ Việt Nam, các phong trào thi đua của phụ nữ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương. Tại Quỳnh Phụ, phong trào phụ nữ đang tập trung mạnh vào các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường, xây dựng các tuyến đường hoa; phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế...

# Bước tiến công tác thống kê

Xác định công tác thống kê có vị trí, vai trò đặc biệt trong việc đánh giá nguồn lực phát triển, kết quả thực hiện các mục tiêu, xây dựng kế hoạch chiến lược, phân tích, dự báo các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, từ đó là căn cứ quan trọng đưa ra các chỉ đạo, điều hành bảo đảm hiệu quả tối ưu nhất, góp phần tăng trưởng nhanh, bền vững và chăm lo phúc lợi cho nhân dân, thời gian qua tỉnh Thái Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để công tác thống kê trên địa bàn hoạt động theo quy định của pháp luật.



Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh thăm mô hình nuôi tôm công nghệ cao ở xã Nam Phú (Tiền Hải).

Ông Tăng Bá Phúc, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết: Thời gian qua, Cục Thống kê tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện công tác thống kê trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác thống kê tập trung ngày càng được hoàn thiện về thể chế, kiện toàn về tổ chức

và nguồn lực; hoạt động và thông tin thống kê được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Định kỳ và đột xuất hàng tháng, quý, năm, ngành thống kê chủ động tổng hợp, cung cấp báo cáo, dự báo kinh tế - xã hội phục vụ cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và các đối tượng dùng tin trên địa bàn tỉnh thống nhất sử dụng, đồng thời cập nhật

hàng tháng và cộng dồn lũy kế các chỉ số về sản xuất công nghiệp, các thông tin về lưu thông vận tải, tiêu dùng, chỉ số giá và đặc biệt là năng lực tăng mới, tiến độ đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để tỉnh chỉ đạo, điều hành, tiên lượng những khó khăn trên cơ sở đó kịp thời có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc. Bên cạnh đó, ngành

thống kê còn cập nhật báo cáo đầy đủ các số liệu 6 tháng, năm của tỉnh, từ đó tạo thông tin quan trọng phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; đề xuất các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội trong năm cũng như các mục tiêu dài hạn, đồng thời nắm bắt được xu hướng, thế mạnh để điều chỉnh các giải pháp phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, ngành thống kê còn thực hiện các ấn phẩm thống kê, trong đó đi sâu phân tích các chuyên đề, bản chất, ý nghĩa các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tác động, kết quả của công tác lãnh đạo, điều hành của các nhiệm kỳ và định vị xu hướng, khuyến nghị trong thời gian tới nhằm thực hiện các mục tiêu kế hoạch, chiến lược bảo đảm cơ sở khoa học; đặc biệt niên giám thống kê là thông tin chính thống để cấp ủy, chính quyền các địa phương, người dân, doanh nghiệp sử dụng, báo đảm sự thống nhất về thông tin thống kê phục vụ công tác

chỉ đạo, điều hành và minh bạch hóa thông tin phục vụ mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ báo cáo và điều tra thống kê ở cấp tỉnh, huyện và xã từng bước được thay đổi; các báo cáo đã được thực hiện trên bảng tính excel, phần mềm thống kê; các cuộc điều tra thống kê đã sử dụng phiếu điều tra điện tử trên điện thoại thông minh và máy vi tính. Đến nay, gần 90% các cuộc điều tra thống kê sử dụng phiếu điều tra điện tử và các báo cáo thống kê được tổng hợp tự động hóa trên phần mềm của ngành thống kê. Đa số các sở, ban, ngành và các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng các phần mềm trong hoạt động thống kê; công chức cấp xã, phường, thị trấn làm công tác thống kê cũng cơ bản thành thạo trong việc sử dụng máy tính vào hoạt động thống kê.

Để bảo đảm công tác thống kê được đầy đủ, thuận lợi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND, ngày 24/3/2014 về quy chế phối hợp công tác giữa Cục Thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Từ quy chế được ban hành, sự phối hợp của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn với ngành thống kê đã có nhiều chuyển biến; việc phối hợp cung cấp thông tin đầu vào, trao đổi, đối chiếu thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp và các nhiệm vụ không xuyên đột xuất đã thực hiện tương đối

đầy đủ theo hệ thống biểu mẫu quy định.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả, vai trò của công tác thống kê, thời gian tới, ngành thống kê chú trọng công tác phân tích và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê; kịp thời đề xuất các giải pháp thông tin thống kê chất lượng, hiệu quả phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên và địa phương đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê; đẩy mạnh công tác biên soạn các ấn phẩm thống kê, tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê, biến thông tin thống kê thành nguồn lực, tri thức của người sử dụng. Bên cạnh đó, ngành thống kê tiếp tục xây dựng hệ thống công nghệ thông tin bảo đảm chia sẻ, phối hợp, công bố thông tin thống nhất trên phạm vi các tỉnh, các ngành có thể tham gia chia sẻ khai thác sử dụng thông tin thống kê; nâng cao chất lượng các cuộc điều tra và chế độ báo cáo thống kê, trong đó đặc biệt chú trọng đến thu thập dữ liệu thống kê định kỳ; hoàn thành các cuộc điều tra trong kế hoạch, bảo đảm chất lượng thông tin thu thập. Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê bằng nhiều hình thức để người dân, doanh nghiệp hiểu và chấp hành. Nâng cao việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng thông tin thống kê và nâng cao năng lực thống kê theo chuẩn quốc tế.

### Đông loạt RA quân ngày chủ nhật xanh lần thứ I năm 2022

Sáng ngày 20/3, Thành đoàn Thái Bình tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh lần thứ I năm 2022. Đây là đơn vị làm điểm của tỉnh. Các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố đã huy động đoàn viên, thanh niên, thiếu niên tham gia bóc dỡ quãng cỏ, rao vặt trái phép; tập trung phát huy ý thức trách nhiệm của người dân tại các chợ; cấp miễn phí túi đựng rác tự phân hủy và thuốc phun khử khuẩn cho gia đình có người mắc Covid-19; trồng cây, chăm sóc đoạn đường thanh niên tự quản; trao kính phí và bê tông hóa vỉa hè trước cổng Trường Tiểu học Vũ Lạc... Cũng trong sáng ngày 20/3, các cơ sở đoàn trong tỉnh đã ra quân ngày chủ nhật xanh với nhiều hoạt động thiết thực như: tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vệ sinh môi trường, trồng cây, tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa... Ngày chủ nhật xanh lần thứ I năm trong khuôn khổ tháng thanh niên năm 2022 nhằm phát huy sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới, đời sống minh và thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

KUÂN PHƯƠNG

### HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN QUỲNH PHỤ Phát động trồng 2.800 cây xanh

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện, Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình vừa tổ chức phát động trồng cây xanh trên địa bàn xã An Thái. Đây là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Với chủ đề "Phụ nữ Quỳnh Phụ vun trồng tương lai, vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", tại các tuyến đường ĐT.76 và ĐT.72 trên địa bàn xã An Thái, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ cùng với các đơn vị đã huy động hội viên trồng 2.800 cây thông. Sau khi được tiếp nhận trồng cây xanh, xã An Thái giao các đoàn thể có kế hoạch chăm sóc, bảo vệ để cây sinh trưởng và phát triển tốt, góp phần tạo cảnh quan môi trường trong lành, bảo vệ sức khỏe con người.

NGUYỄN CƯỜNG

MINH HƯƠNG